



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ส่วนอำนวยการ โทร. ๐ ๗๗๒๓๗ ๕๔๑๖

ที่ ทส ๑๖๒๔.๑/๖๘๗๒

วันที่ ๖

พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการส่วนทุกส่วน

ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์

สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี) ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักบริหารกลาง
ที่ ทส ๑๖๐๑.๒/๖๔๑๒ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ส่วนป้องกันรักษาป่าและ
ควบคุมไฟป่า ส่วนส่งเสริมการปลูกป่า และศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์แจ้งหน่วยงานในสังกัดทราบและ
ดำเนินการด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและใช้ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป

(นายจรงค์ ทรงรัตนพันธุ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)



กรมป่าไม้
 5243
 5 พ.ย. 2561
 5 พ.ย. 2561

บันทึกข้อความ

บันทึกข้อความ
 5 พ.ย. 2561

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร. ๐ ๒๕๖๑ ๔๒๙๒ ต่อ ๕๐๑๔

ที่ ทส.๑๖๑๑.๒/ ๖๔๑๒ วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

- เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ - ๑๓
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา
 ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
 หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน

สำนักบริหารกลาง ขอแจ้งรหัสกิจกรรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถ download ได้ที่ <http://www.forest.go.th/finance> ของส่วนการคลัง สำนักบริหารกลาง กรมป่าไม้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวณอม โบบัญฉิษฐ์)
 ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เรียน ผอ.สจป.ที่ 11 (สุราษฎร์ธานี)

- เพื่อโปรดทราบ
- สำนักบริหารกลาง ส่งสำเนาหนังสือ ของนางสาวณอม โบบัญฉิษฐ์ จกรมย่อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
- เน้นควรแจ้ง สำนักทุกสำนัก ศูนย์ป่าไม้ทุกศูนย์
- โปรดทราบและใช้ประกอบการเบิกจ่ายต่อไป
- โปรดพิจารณา

(นางสาวกัญญา ทนชัย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- ทน
 - ตงฟงกททว ๑๖

(นายจรงค์ ทวีรัตนพิบูลย์)
 ผู้อำนวยการสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑๑ (สุราษฎร์ธานี)

(นางพิศมัย ทองสง่า)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางจุติพร พิศุฑ)
 นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการ

ทำหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนอำนาจการ

รายงานกิจกรรมย่อยสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน กรมป่าไม้

กิจกรรมย่อย	ชื่อกิจกรรมย่อย	คำอธิบายกิจกรรมย่อย	ชื่อศูนย์ต้นทุนที่รับผิดชอบ	หน่วยนับ
100	กิจกรรมบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐกรมป่าไม้	สำนักบริหารกลาง	ร้อยละ
101	กิจกรรมดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	ต้นทุนในการดำเนินการดูแลรักษาและจัดเก็บไม้ของกลางป่าสาธารณะ	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	ทอม/แผ่น/เหลี่ยม/ร้อยละ
102	กิจกรรมป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	ล้านไร่/ร้อยละ
103	กิจกรรมจัดการที่ดินป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการที่ดินป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	ราย
104	กิจกรรมจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	ก.ม.
105	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาการปลูกไม้เศรษฐกิจ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	จังหวัด
106	กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรรมยั่งยืนของเครือข่ายเกษตรกรอาสาสมัครปลูกสวนป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรอาสาสมัครปลูกสวนป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	เครือข่าย
107	กิจกรรมพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาป่าชุมชนเมืองเพื่อลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทุกสาขา	แห่ง

108	กิจกรรมบำรุงรักษาป่า	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานบำรุงรักษาป่า	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานบำรุงรักษาป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า	ไร / ภิไลเมตร
109	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานเพาะชำกล้าไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	ล้านกล้า
110	กิจกรรมโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพงานเพาะชำกล้าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	หลัง
111	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทักกล้าไม้ขนาดใหญ่	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทักกล้าไม้ขนาดใหญ่	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อเตรียมจัดทักกล้าไม้ขนาดใหญ่	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	ล้านกล้า
112	กิจกรรมโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการดูแลรักษาสวนป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	ไร่
113	กิจกรรมพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานพัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรและเครือข่ายแบบบูรณาการ	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	แห่ง
114	กิจกรรมพัฒนาสวนศาสตร์ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานพัฒนาสวนศาสตร์ชุมชน	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานพัฒนาสวนศาสตร์ชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	แห่ง/ไร่
115	กิจกรรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สนับสนุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ 1-13	แห่ง

116	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรมโครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	แผนก
117	กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพันธุ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ จังหวัดยะลา	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	ชนิด
118	กิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมโครงการปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ	หมู่บ้าน
119	กิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริหารกลาง	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนิน กิจกรรมอำนวยความสะดวกการบริหารกลาง	สำนักบริหารกลาง	หน่วยงาน
120	กิจกรรมอำนวยความสะดวกสัมพันธ์	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกสัมพันธ์	สำนักบริหารกลาง	ครึ่ง
121	กิจกรรมอำนวยความสะดวกแรงงานแผนงานและสารสนเทศ	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกแรงงานแผนงานและสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	หน่วยงาน
122	กิจกรรมอำนวยความสะดวกตอบภายใน	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมอำนวยความสะดวกตอบภายใน	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ร้อยละ
123	กิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ	กลุ่มตรวจสอบภายใน	ร้อยละ
124	กิจกรรมการบริการประชาชน	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมการบริการประชาชน	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	รายการ
125	กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานราชการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ร้อยละ
126	กิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมบริหารจัดการงานนิติการ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ร้อยละ
127	กิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นพันธุ์ในการดำเนินการดำเนินกิจกรรมโครงการจัดการป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้	หมู่บ้าน

128	กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานเพิ่มศักยภาพการจัดการงานป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	กิจกรรม
129	กิจกรรมบริการด้านการอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินการให้บริการด้านการอนุญาต	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และสวนพฤกษศาสตร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
130	กิจกรรมดำเนินการตามพระราชบัญญัติเสียหยื่นต์ พ.ศ. 2545	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินการตามพระราชบัญญัติเสียหยื่นต์ พ.ศ. 2545	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้และสวนพฤกษศาสตร์	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
131	กิจกรรมตรวจสอบควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบ ควบคุมและบริการนำไม้หรือของป่าเคลื่อนที่	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ราย
132	กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	ต้นทุนในการดำเนินการตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้และตรวจพิสูจน์ไม้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
133	กิจกรรมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระบบ
134	กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
135	กิจกรรมบริหารจัดการงานวิจัย	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการงานวิจัย	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	หน่วยงาน

136	กิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้	สนับสนุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
137	กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	ต้นทุนในการดำเนินงานและถ่ายทอดองค์ความรู้	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมจัดทำข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (FLEGT VPA)	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ฉบับ
138	กิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินงานและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสอบและออกหนังสือรับรองไม้ ผลิตภัณฑ์ไม้ และถ่านไม้ เพื่อส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
139	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	กิจกรรมเก็บรวบรวมข้อมูลไม้ สัตว์ป่า เพื่อสนับสนุนการรับรองถิ่นกำเนิด Rules of Origin (ROO) ตามกฎ AEC และการออกใบอนุญาตส่งออก	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ราย
140	กิจกรรมจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆในระดับสากล	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	ต้นทุนในการดำเนินงานจัดทำมาตรฐานความถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรองรับ พ.ร.บ. สวนป่า และมาตรฐานอื่นๆ ในระดับสากล	สำนักบริหารรองการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	มาตรฐาน
141	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการหลวง	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
142	กิจกรรมจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการทรัพยากรป่าไม้เพื่อสนับสนุนโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวง	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	แห่ง
143	กิจกรรมสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	ต้นทุนในการดำเนินงานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	ต้นทุนในการดำเนินงานสำรวจทรัพยากรที่ดินและป่าไม้เพื่อจัดทำข้อมูลที่ดินและแผนที่ขอบเขตที่ดินในพื้นที่ป่าไม้ถาวร	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่

152	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รศทป.)	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รศทป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
153	กิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	คน
154	กิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมประชาสัมพันธ์ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้	สำนักบริหารกลาง สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครั้ง
155	กิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมโครงการเครือข่ายหมู่บ้านฟื้นฟูป่า	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
156	กิจกรรมโครงการครูป่าไม่ด้านการศึกษา	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการครูป่าไม่ด้านการศึกษา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โรงเรียน
157	กิจกรรมรณรงค์	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ครั้ง
158	กิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมปลูกสมุนไพรในป่าชุมชน	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
159	กิจกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชสมุนไพรเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่อง

160	กิจกรรมส่งเสริมการจัดกาาป้าชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการจัดกาาป้าชุมชน	ดำเนินการตามโครงการส่งเสริมการจัดกาาป้าชุมชน	ดำเนินการส่งเสริมการจัดกาาป้าชุมชน	หมู่บ้าน
161	กิจกรรมโครงการส่งเสริมกาาปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกาาปลูกต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกต้นไม้ 1 - 13	ไร่
162	กิจกรรมโครงการส่งเสริมกาาปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	ดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกาาปลูกไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ปลูกไม้ยางพาราและพื้นที่เกษตรกรรม	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกไม้ 1 - 13	ไร่
163	กิจกรรมโครงการส่งเสริมกาาปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	ดำเนินการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกาาปลูกไม้โตเร็วเพื่ออุตสาหกรรม	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกไม้ 1 - 13	ไร่
164	กิจกรรมโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	ดำเนินการดำเนินงานโครงการเพาะชำกล้าไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพเขาสูงชันที่เสื่อมโทรมกลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาติ	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกไม้ 1 - 13	ล้านกล้า
165	กิจกรรมโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ดำเนินการดำเนินงานโครงการปลูกป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพบนพื้นที่สูงชัน	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกไม้ 1 - 13	กล้า
166	กิจกรรมถ่ายทอดและส่งเสริมกาาเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	ต้นทุนในการดำเนินงานโครงการเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	ดำเนินการดำเนินงานโครงการเรียนรู้เพาะชำกล้าไม้ชุมชน	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกไม้ 1 - 13	แห่ง
167	กิจกรรมส่งเสริมกาาเพาะชำกล้าไม้สู่ปะชารัฐ	ต้นทุนในการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมกาาเพาะชำกล้าไม้สู่ปะชารัฐ	ดำเนินการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมกาาเพาะชำกล้าไม้สู่ปะชารัฐ	ดำเนินการส่งเสริมกาาปลูกไม้ 1 - 13	คน/สถานศึกษา

168	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	กิจกรรมปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	ต้นทุนในการดำเนินการปลูกป่าในพื้นที่โครงการฟื้นฟูป่าตามมาตรา 25 พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และพื้นที่ที่ถูกบุกรุก	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13	ไร่
169	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่งไร่
170	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าบาทแม่ตลอด จังหวัดตาก	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าบาทแม่ตลอด จังหวัดตาก	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ข้าบาทแม่ตลอด จังหวัดตาก	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
171	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	กิจกรรมสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	จังหวัด
172	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โครงการ
173	กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	กิจกรรมบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารงานคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ฉบับ
174	กิจกรรมจัดทำชุดผลิตภัณฑ์ตามแผนที่โดยระบบดาวเทียม	กิจกรรมจัดทำชุดผลิตภัณฑ์ตามแผนที่โดยระบบดาวเทียม	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำชุดผลิตภัณฑ์ตามแผนที่โดยระบบดาวเทียม	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ตาราง
175	กิจกรรมจัดทำแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ ที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	กิจกรรมจัดทำแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำแผนที่แบบท้ายกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติภายหลังจากการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1:4,000	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ตาราง

176	กิจกรรมป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันไฟป่าและควบคุมหมอกควัน	สำนักงานป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย/จังหวัด
177	กิจกรรมจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดระเบียบเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
178	กิจกรรมติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	ต้นทุนในการดำเนินการติดตามการปฏิบัติตามเงื่อนไขการอนุญาตและตรวจติดตามการใช้ประโยชน์ที่ดินของราษฎรที่ได้รับอนุญาต	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
179	กิจกรรมวิจัยพื้นฐาน	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยพื้นฐาน	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โครงการ
180	กิจกรรมวิจัยประยุกต์	ต้นทุนในการดำเนินการวิจัยประยุกต์	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เรื่องโครงการ
181	กิจกรรมจัดการความรู้วิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	ต้นทุนในการดำเนินการจัดการความรู้วิจัย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคม	สำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	โครงการ
182	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
183	กิจกรรมพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	ต้นทุนในการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการรับรองการส่งออกไม้	สำนักแผนงานและสารสนเทศ สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ระบบ

184	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟฟ้า	สำนักป้องกันไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
183	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	กิจกรรมจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำแผนการป้องกันรักษาป่าร่วมกับชุมชนภาคเหนือ	สำนักป้องกันไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หน่วย
186	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียงน / เครือข่าย
187	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินการ กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
188	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
189	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	กิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมน้อมนำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
190	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟฟ้าและควบคุมไฟฟ้า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
191	กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่พระราชวัง	กิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่พระราชวัง	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมการเพาะชำกล้าไม้สู่พระราชวัง	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หลักสุตร่วม

192	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
193	กิจกรรมจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	กิจกรรมจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	ต้นทุนในการดำเนินการจัดทำแนวเขตในพื้นที่ป่าไม้	สำนักจัดการที่ดินป่าไม้ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	กิโลเมตร
194	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียงน / เครือข่าย
195	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	กิจกรรมโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการสร้างป่าสร้างรายได้	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
196	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
197	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียงน / เครือข่าย
198	กิจกรรมรณรงค์นำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	กิจกรรมรณรงค์นำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์นำศาสตร์พระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
199	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	กิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	ต้นทุนในการดำเนินการกิจกรรมรณรงค์อาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสป.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย

208	กิจกรรมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	ต้นทุนในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สนับสนุนในการดำเนินการส่งเสริมการปลูกไม้โตเร็ว	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่
209	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน
210	กิจกรรมนำค่าน้ำค่าสตรัพระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการนำค่าน้ำค่าสตรัพระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการนำค่าน้ำค่าสตรัพระราชาให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	แห่ง
211	กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ (รสปท.)	ต้นทุนในการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ (รสปท.)	ต้นทุนในการดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ (รสปท.)	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
212	กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	ต้นทุนในการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่า	สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	เครือข่าย
213	กิจกรรมโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	ต้นทุนในการดำเนินการโครงการฟื้นฟูต้นน้ำเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	ไร่ / ไร่เรียน / เครือข่าย
214	กิจกรรมเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	ต้นทุนในการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	ต้นทุนในการดำเนินการเพาะชำกล้าไม้เพื่อส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าเป็นเงินออมและเงินมรดกในพื้นที่สวนยางพารา	สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	สำนักกล้า
215	กิจกรรมบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	ต้นทุนในการดำเนินการบริหารจัดการป่าชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สาขาทุกสาขา	หมู่บ้าน

216	กิจกรรมหมอน้ำสกัดสารพระราชทานให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานโครงการหมอน้ำสกัดสารพระราชทานให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน	สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 - 13 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สายทุกสาขา สำนักป้องกันไฟป่าและควบคุมไฟป่า	แห่ง
217	กิจกรรมราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	ต้นทุนในการดำเนินการดำเนินงานราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ป่า (รสทป.)	สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้สายทุกสาขา	เครือข่าย